



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกันทรารมย์ โทรศัพท์ ๐ ๔๕๖๕ ๑๑๔๔

ที่ ศก ๐๐๓๓.๓๐๑/๖๔

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรารมย์

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยกำหนดให้หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดเผยการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานอย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก สามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานตามนโยบายที่ประกาศไว้ นั้น

โรงพยาบาลกันทรารมย์ ได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน หน่วยงานได้มีการปรับปรุงข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันเสมอ โดยมีการกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗) โรงพยาบาลกันทรารมย์ ขอเรียนว่า ไม่พบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน แต่ได้มีมาตรการแนวทางในการป้องกันปัญหาอุปสรรค ดังนี้

๑. การเผยแพร่ข้อมูลของกลุ่มงาน/งาน ในสังกัดโรงพยาบาลกันทรารมย์ จะต้องได้รับการอนุมัติรับรองจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรารมย์ หรือผู้ปฏิบัติราชการแทนฯ ก่อนทุกครั้ง

๒. เมื่อได้รับการอนุมัติรับรองจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรารมย์ หรือผู้ปฏิบัติราชการแทนฯ แล้วให้แนบรายละเอียดการเผยแพร่ข้อมูลจัดส่งไฟล์ข้อมูล เพื่อส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบในการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ดำเนินการต่อไป

๓. ข้อมูลข่าวสารต้องใช้คำอธิบาย/คำบรรยายเนื้อหา ที่มีความถูกต้อง และความเหมาะสมของข้อความ และรูปภาพประกอบที่นำมาใช้จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากจำเป็นต้องนำมาเผยแพร่ให้ระบุแหล่งที่มาข้อมูลอ้างอิง และต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตให้ประกาศเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(นายเกรียงศักดิ์ บุญรอด)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรารมย์

- เพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตให้ประกาศเผยแพร่ลงเว็บไซต์และหน่วยงานตามที่เสนอ

(นายธีรยุทธ ยิ่งใจกล้า)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ/อนุญาต

(นายอธิป สีธีระประเสริฐ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรารมย์